

ตารางสรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น</p>	<p>ข้อ (6) <u>เข้าร่วมลงทุนกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ</u> เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น และเป็นผู้ถือหุ้นลงทุนในกองทุนรวม หรือลงทุนในกิจการใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด แม้จะมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันก็ตาม</p>	<p>แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (7) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่าง ประเทศ ตาม กฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น</p>	<p>ข้อ (7) <del>ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่าง ประเทศ ตาม กฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น</del></p>	<p><del>ตัดออก</del> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (9) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว</p>	<p>ข้อ (9) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว<u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u></p>	<p>แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (10) ประกอบกิจการรับโฆษณาและจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และงานโฆษณาทุกประเภท</p>	<p>ข้อ (10) ประกอบกิจการรับโฆษณาและจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด <u>รวมถึงวัสดุและสินค้าดังกล่าวทุกชนิด</u>รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และงานโฆษณาทุกประเภท <u>ทั้งในประเทศ</u></p>	<p>แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
	<u>และต่างประเทศ</u>	
ข้อ (13) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร โครงเหล็กป้ายโฆษณา และสังหาริมทรัพย์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท	ข้อ (13) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร โครงเหล็กป้ายโฆษณา และสังหาริมทรัพย์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (14) ประกอบกิจการการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย ป้ายโฆษณา อุปกรณ์โฆษณา รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท ทั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทค	ข้อ (14) ประกอบกิจการการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย ป้ายโฆษณา อุปกรณ์โฆษณา รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภททั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทค <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (15) ประกอบกิจการค้า ให้เช่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องบิน เครื่องร่อน บอลลูน เรือเหาะ และอากาศยานทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว	<del>ข้อ (15) ประกอบกิจการค้า ให้เช่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องบิน เครื่องร่อน บอลลูน เรือเหาะ และอากาศยานทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว</del>	<del>ตัดออก</del> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (16) ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาและรวมถึงการรับประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารทุกชนิด	ข้อ (16) ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาและรวมถึงการรับประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารทุกชนิด <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (18) ประกอบกิจการค้าข้าวผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขา สัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการ	<del>ข้อ (18) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขา สัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการ</del>	<del>ตัดออก</del> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
เกษตรทุกชนิด	เกษตรทุกชนิด	
ข้อ (19) ประกอบกิจการการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น	ข้อ (19) ประกอบกิจการการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (20) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น	ข้อ (20) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (21) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องมืออุปโภคอื่น	ข้อ (21) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องมืออุปโภคอื่น	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (22) ประกอบกิจการค้ายารักษา และป้องกัน โรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์	ข้อ (22) ประกอบกิจการค้ายารักษา และป้องกัน โรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (23) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้ง	ข้อ (23) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้ง	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ



วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
รีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต บานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่ออย่าง โรงงานประกอบรถยนต์	รีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต บานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่ออย่าง โรงงานประกอบรถยนต์	
ข้อ (31) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง	ข้อ (31) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (32) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา	ข้อ (32) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (33) ประกอบกิจการระเบิดหินและ ย่อยหิน	ข้อ (33) ประกอบกิจการระเบิดหินและ ย่อยหิน	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (35) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ สักรวจแร่ วิเคราะห์และ ตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่	ข้อ (35) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ สักรวจแร่ วิเคราะห์และ ตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (36) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และ โรง มหรสพอื่น สถานพักอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	ข้อ (36) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และ โรง มหรสพอื่น สถานพักอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (38) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว ทุกชนิด	ข้อ (38) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว ทุกชนิด	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (40) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีด เสื้อผ้า	ข้อ (40) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีด เสื้อผ้า	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (43) ประกอบกิจการสถานบริการ	ข้อ (43) ประกอบกิจการสถานบริการ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
<p>น้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีดพ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท</p>	<p>น้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีดพ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท</p>	<p>ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (44) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ด้านที่ปรึกษา และแนะนำทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา</p>	<p>ข้อ (44) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ด้านที่ปรึกษา และแนะนำทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา<u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u></p>	<p><u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจการต่างๆ ที่บริษัท ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (47) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลรับการรักษาคนเจ็บ รับการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย</p>	<p>ข้อ (47) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลรับการรักษาคนเจ็บ รับการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย</p>	<p><u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (49) ประกอบกิจการผลิต - รับโฆษณา รับออกแบบและจัดทำป้ายโฆษณาทุกประเภท รับจัดโฆษณาจัดรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ จัดสถานที่เพื่อแสดงสินค้าและโฆษณาสินค้า จัดแสดงโชว์สินค้า รับอัดวิดีโอเพื่อความบันเทิง สารคดีวิชาการ จัดรายการกีฬาบันเทิงกลางแจ้ง จัดแสดงคอนเสิร์ตจัดละคร - ละครเวที จัดการแสดงดนตรี และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านโฆษณา - บันเทิงทุกชนิด</p>	<p>ข้อ (49) ประกอบกิจการผลิต - รับโฆษณา รับออกแบบและจัดทำป้ายโฆษณาทุกประเภท รับจัดโฆษณาจัดรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ จัดสถานที่เพื่อแสดงสินค้าและโฆษณาสินค้า จัดแสดงโชว์สินค้า รับอัดวิดีโอเพื่อความบันเทิง สารคดีวิชาการ จัดรายการกีฬาบันเทิงกลางแจ้ง จัดแสดงคอนเสิร์ตจัดละคร - ละครเวที จัดการแสดงดนตรี และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านโฆษณา - บันเทิงทุกชนิด<u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u></p>	<p><u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจการต่างๆ ที่บริษัท ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (50) ประกอบกิจการซื้อ - ขายวัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างรวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกชนิด</p>	<p>ข้อ (50) ประกอบกิจการซื้อ - ขายวัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างรวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกชนิด<u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u></p>	<p><u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจการต่างๆ ที่บริษัท ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
ข้อ (52) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นที่ราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้	ข้อ (52) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) ต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่า หรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น	แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อ (53) ประกอบกิจการค้า การผลิตหรือจำหน่าย ให้เช่า ให้ใช้โดยมีค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ สื่อโฆษณาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด อาทิระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกโครงเหล็ก เป็นต้น ทั้งที่เคลื่อนที่หรือติดตรึง และไม่ว่าจะใช้พลังงานธรรมชาติ หรือพลังงานสังเคราะห์เช่น ป้ายโครงเหล็กประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายโครงสร้างเสาเดี่ยว (Mono Pole) ป้ายโครงสร้างเสาคู่ (Double Colum) โครงสร้างเหล็กฉาก ไยแมงมุม ป้ายโฆษณาพลิก 3 ทาง (Trivision) รวมทั้งการประกอบกิจการอื่น ๆ ที่จำเป็น หรือเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น	ข้อ (53) ประกอบกิจการค้า การผลิตหรือจำหน่าย ให้เช่า ให้ใช้โดยมีค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ สื่อโฆษณาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด อาทิระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกโครงเหล็ก เป็นต้น ทั้งที่เคลื่อนที่หรือติดตรึง และไม่ว่าจะใช้พลังงานธรรมชาติ หรือพลังงานสังเคราะห์เช่น ป้ายโครงเหล็กประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายโครงสร้างเสาเดี่ยว (Mono Pole) ป้ายโครงสร้างเสาคู่ (Double Colum) โครงสร้างเหล็กฉาก ไยแมงมุม ป้ายโฆษณาพลิก 3 ทาง (Trivision) รวมทั้งการประกอบกิจการอื่น ๆ ที่จำเป็น หรือเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ	แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (55) ประกอบกิจการ รวมทั้งธุรกิจ	ข้อ (55) ประกอบกิจการ รวมทั้งธุรกิจ	ตัดออก เนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
ที่เกี่ยวกับการโฆษณาทุกชนิด	ที่เกี่ยวกับการโฆษณาทุกชนิด	(10)
ข้อ (59) รับจ้างซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	ข้อ (59) รับจ้างซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (62) ทำการค้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่องเขียน	ข้อ (62) ทำการค้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่องเขียน	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (63) ทำการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้า ตกแต่งหน้าร้าน และรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์	ข้อ (63) ทำการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้า ตกแต่งหน้าร้าน และรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (64) ประกอบกิจการโรงงานทำตู้สวิตบอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด	ข้อ (64) ประกอบกิจการโรงงานทำตู้สวิตบอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (65) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กกลึง โรงรีด หล่อหลอมโลหะต่าง ๆ	ข้อ (65) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กกลึง โรงรีด หล่อหลอมโลหะต่าง ๆ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (66) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กทุกชนิด โดยวิธีตัดพับ กลึงไส หล่อ และเชื่อม	ข้อ (66) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กทุกชนิด โดยวิธีตัดพับ กลึงไส หล่อ และเชื่อม	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (67) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น	ข้อ (67) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากเนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ (6)
ข้อ (69) ประกอบกิจการซื้อขายอิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราาย ดิน วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างถมดิน ทราาย หิน ดัวย	ข้อ (69) ประกอบกิจการซื้อขายอิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราาย ดิน วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างถมดิน ทราาย หิน ดัวย	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต



วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
ข้อ (71) ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท รวมทั้งวัสดุ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด	ข้อ (71) ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท รวมทั้งวัสดุ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากเนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ (10)
ข้อ (72) ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ	ข้อ (72) ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (73) ประกอบกิจการให้บริการจอดรถ	ข้อ (73) ประกอบกิจการให้บริการจอดรถ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการใช้พื้นที่ และการดูแลรักษาพื้นที่	ข้อ (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการใช้พื้นที่ และการดูแลรักษาพื้นที่	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากเนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ (17)
ข้อ (76) ประกอบกิจการซื้อขายต้นไม้ ให้บริการปลูกต้นไม้ รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาสวนสวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และธุรกิจทุกประเภทกับสวน	ข้อ (76) ประกอบกิจการซื้อขายต้นไม้ ให้บริการปลูกต้นไม้ รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาสวน สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และธุรกิจทุกประเภทกับสวน	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (77) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทแบบเล่ม และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบอัตโนมัติ	ข้อ (77) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทแบบเล่ม และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบอัตโนมัติ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (78) ประกอบกิจการบริหารงานรายการสื่อวิทยุรายการทางสื่อกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบอื่น ๆ	ข้อ (78) ประกอบกิจการบริหารงานรายการสื่อวิทยุรายการทางสื่อกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบ อื่น ๆ <u>ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (79) ประกอบกิจการด้านการผลิต และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง	ข้อ (79) ประกอบกิจการด้านการผลิต และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่าง ๆ <u>ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ	สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (80) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ และของฝากทุกประเภท	ข้อ (80) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ และของฝากทุกประเภท	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (81) การจำหน่ายให้เช่า ยืม จักรยานและบริการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่การท่องเที่ยว การกีฬา สันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และการขนส่ง	ข้อ (81) การจำหน่ายให้เช่า ยืม จักรยานและบริการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่การท่องเที่ยว การกีฬา สันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และการขนส่ง	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต